

UBND TỈNH KIÊN GIANG  
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 551/BC-VP

Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Về tổng hợp các ý kiến góp ý bằng Phiếu góp ý  
của Thành viên UBND tỉnh đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về  
chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để  
trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Thực hiện Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc về thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đề nghị của các chủ đầu tư, để đảm bảo hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư công và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 450/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2022. Đồng thời, nhằm phục vụ cho kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh; trên cơ sở đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành có ý kiến chấp thuận cho Văn phòng UBND tỉnh xin ý kiến các Thành viên UBND tỉnh bằng Phiếu góp ý đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường.

Từ đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 4463/VP-KT ngày 08/6/2022 gửi Thành viên UBND tỉnh các nội dung cần xin ý kiến. Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xin báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả như sau:

1. Số Phiếu góp ý được gửi đến Thành viên UBND tỉnh là 26/26 Thành viên UBND tỉnh.

2. Số phiếu đồng ý bằng Phiếu góp ý của Thành viên UBND tỉnh gửi về Văn phòng UBND tỉnh là 18/26, gồm của các ông: ông Nguyễn Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Vũ Bằng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch;

ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Văn Ngân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Văn Đức, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Trần Minh Khoa, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Hoàng Thông, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Danh Phúc, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với 08/26 Thành viên UBND tỉnh còn lại không có Phiếu góp ý gửi về Văn phòng UBND tỉnh, được xem như đồng ý với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh như đề nghị tại Công văn số 4463/VP-KT ngày 08/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh.

### 3. Đề xuất:

Theo nội dung đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 4463/VP-KT ngày 08/6/2022 là “*đề nghị Thành viên UBND tỉnh xem xét, có ý kiến góp ý vào Phiếu lấy ý kiến và gửi về Văn phòng UBND tỉnh **chậm nhất ngày 10/6/2022 để tổng hợp; nếu quá thời gian nêu trên, Thành viên UBND tỉnh không có phản hồi thì được xem như đồng ý.***”. Với kết quả nhận được, như vậy, có 100% Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thông qua các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường. Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh cho hoàn chỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- LĐVP, P. KT;
- Lưu: VT, nknghuyen.

